

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งระบุว่าบริษัทมีผลขาดทุนติดต่อกัน โดยปี 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 185.06 ล้านบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 188.43 ล้านบาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,046.03 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ อีกทั้งตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษัทหยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปและปรับลดจำนวนพนักงานโดยเลิกจ้างจำนวน 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งมีมูลหนี้คงเหลือ จำนวน 30.40 ล้านบาทที่ถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้รายหนึ่ง (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22.3.3)

อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 และบริษัทมีแผนการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สิน ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงาน ตามแผนงานที่ประเมินในช่วง 12 เดือนถัดไป นับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบันตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เรื่องเหล่านี้ได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ความเสี่ยง

บริษัทยังไม่ได้ทำการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นจำนวนเงิน 535.29 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เนื่องจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนำไปใช้จริงที่ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู้ดังกล่าว

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- พิจารณาการประเมินของผู้บริหารถึงความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับเพื่อที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการจัดทำประมาณการของผู้บริหาร
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของการคำนวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสมมติฐานสำคัญเรื่องการประมาณการอัตราการเจริญเติบโตระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม

จากผลการทดสอบข้างต้น ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าบริษัทยังไม่ควรทำการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เหตุเพราะยังไม่เห็นโอกาสของบริษัทที่จะได้ใช้ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตอย่างชัดเจน

หนี้สินภายใต้สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้

ความเสี่ยง

บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการค้ำประกันชำระหนี้ เป็นจำนวน 660.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นบัญชีที่มีสาระสำคัญ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 14 หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนหนี้สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จากผู้ให้กู้ รวมถึงการจัดประเภทจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน และการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทได้

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ ทำความเข้าใจ และประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้รับไว้ในสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหนังสือยืนยันยอดจากผู้ให้กู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ในระหว่างงวด การปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งส่วนที่เป็นข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดทางการเงินและผลกระทบจากการค้ำประกันชำระหนี้ การจ่ายชำระหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด การจัดประเภทรายการหนี้สิน ความครบถ้วนของการบันทึกดอกเบี้ยจ่าย และค้างจ่ายตามสัญญา และพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้รับไว้ในสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้

จากการตรวจสอบข้างต้นข้าพเจ้าพบว่า หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดค่าของเงินต้น และดอกเบี้ยได้มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วนตามที่ควร รวมถึงมีการจัดประเภทรายการหนี้สิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

1. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินภายใต้สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้กับสถาบันการเงิน
2. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22.3

22.3.1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทถูกธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศาลแพ่งตามสัญญาจำนำหุ้นที่ออกให้คำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศาลได้พิพากษายกฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โจทก์ยื่นอุทธรณ์และบริษัทยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งศาลมีคำสั่งรับเป็นคำแก้อุทธรณ์ และคำสั่งดำเนินการขอทุเลาการบังคับคดีกับธนาคาร ต่อมาศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาคลับ โดยเห็นว่าสัญญาจำนำยังไม่ระงับสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดชอบเท่าที่บังคับหุ้นที่จำนำได้แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้เป็นว่า ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 ต้องไม่เกินไปกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 จนกว่าจะบังคับจำนำเสร็จ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

22.3.2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทอุทธรณาการพาณิชย์ดังกล่าวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตามสัญญาจำนำหุ้นฉบับเดียวกันกับคดี (22.3.1) กับศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาให้บริษัทร่วมรับผิดชอบเป็นเงิน 902.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 600 ล้านบาท นับถัดจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า “ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ก็ไม่ได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบไปกว่าทรัพย์สินจำนำ” ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์จึงได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และทั้งโจทก์และบริษัทไม่ได้ฎีกาในคดีดังกล่าว จึงถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว

โดยคดีข้างต้น บริษัทเป็นจำเลยตามสัญญาจำนำหุ้นวงเงิน 600 ล้านบาท ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าเมื่อศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับประเด็นของบริษัท จำเลยที่ 3 โดยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำนำแก่โจทก์ตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาเท่านั้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และไม่ต้องรับผิดชอบไปกว่าทรัพย์สินจำนำอันหมายความว่าหากโจทก์จะบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลก็สามารถบังคับคดีตามสัญญาจำนำหุ้นที่จำนำไว้แต่ไม่อาจบังคับเอากับทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทได้ ซึ่งหุ้นที่จำนำปัจจุบันไม่มีมูลค่าอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบใช้เพิ่มเติมอีก

22.3.3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้รับหมายศาลว่าถูกเจ้าหนี้รายหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยกับศาลล้มละลายกลาง โดยเจ้าหนี้อ้างว่า บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวน 83.91 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัทและเจ้าหนี้อย่างกล่าวได้ตกลงการชำระหนี้กันได้เป็นจำนวน 61.40 ล้านบาท โดยจ่ายชำระ ณ วันเดียวกัน จำนวน 31 ล้านบาท และจำนวนเงินคงเหลือจะจ่ายชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตกลงกัน หากไม่เป็นไปตามที่ตกลงเจ้าหนี้มีสิทธิยึดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ของต้นเงินที่ค้างชำระ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ได้มีการยื่นขอถอนฟ้องคดี และศาลได้มีการพิจารณาคดีให้เจ้าหนี้ออนฟ้องคดีดังกล่าว โดยคดีความดังกล่าว ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าในวันพิจารณาคดี บริษัทและเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้ในเรื่องใจของการจ่ายชำระหนี้ ผลในทางคดีจึงปรากฏได้ว่า เจ้าหนี้ตกลงในข้อตกลงดังกล่าว และได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาลศาลมีคำสั่งอนุญาตและมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว บริษัทจึงไม่มีภาระผูกพันเกินกว่าหนี้ที่ได้ตกลงกัน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลมีส่วนได้ส่วนเสียในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ สิริโรโรจน์

นายจิโรจ สิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	20,018,821	1,461,533
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	5,621,041	171,053,034
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	3,718,743	151,106,120
อะไหล่และวัสดุ - สุทธิ	53,416,463	53,767,157
เงินทรงรอจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,633,816	6,939,746
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	85,408,884	384,327,590
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด - สุทธิ	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	-	-
ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน-ในราคาประเมิน	474,877,000	474,877,000
อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	559,528,704	610,913,766
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	238,753,166	270,519,402
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	279,367	873,298
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,273,438,237	1,357,183,466
รวมสินทรัพย์	1,358,847,121	1,741,511,056

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	276,175,033	405,840,479
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-อื่น		52,579,346	261,515,411
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	4.1	61,358,899	4,474,333
เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4.1	30,000,000	80,000,000
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เข้าเงื่อนไขผิดนัดชำระ	14	660,225,388	-
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	-	369,697,304
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	-	140,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		776,613	1,111,462
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,081,115,279	1,122,778,989
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	14	-	150,830,897
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	15	147,130,310	149,253,084
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	28,051,534	27,669,027
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		175,181,844	327,753,008
รวมหนี้สิน		1,256,297,123	1,450,531,997
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 2,661,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,661,750,000	2,661,750,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 2,047,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,047,500,000	2,047,500,000
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ		(88,750,000)	(88,750,000)
กำไร (ขาดทุน) สะสม -ยังไม่ได้จัดสรร		(2,046,031,879)	(1,857,602,818)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		189,831,877	189,831,877
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		102,549,998	290,979,059
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,358,847,121	1,741,511,056

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)	
		2562	2561
รายได้จากการขาย	20	933,656,491	1,567,212,182
ต้นทุนขาย	4.2	(845,613,077)	(1,460,149,556)
กำไรขั้นต้น		88,043,414	107,062,626
รายได้อื่น	17	28,070,425	42,347,772
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4.2	(29,232,985)	(44,731,511)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4.2	(191,648,002)	(175,879,641)
ค่าใช้จ่ายอื่น		(1,647,606)	-
ต้นทุนทางการเงิน	4.2	(80,771,954)	(32,284,329)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(187,186,708)	(103,485,083)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	18	2,122,774	(849,610)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(185,063,934)	(104,334,693)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	16	(3,365,127)	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(3,365,127)	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(188,429,061)	(104,334,693)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	19	(0.090)	(0.051)

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
			ขาดทุนสะสม			กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	ส่วนเกินทุน	ผลกำไร (ขาดทุน)	รวมกำไร		
						จากการ ตีราคาที่ดิน	จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงาน	รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,753,268,125)	(1,753,268,125)	189,831,877	-	189,831,877	189,831,877	395,313,752
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	(104,334,693)	(104,334,693)	-	-	-	-	(104,334,693)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,857,602,818)	(1,857,602,818)	189,831,877	-	189,831,877	189,831,877	290,979,059
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,857,602,818)	(1,857,602,818)	189,831,877	-	189,831,877	189,831,877	290,979,059
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	(185,063,934)	(185,063,934)	-	-	-	-	(185,063,934)
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	(3,365,127)	(3,365,127)	-	3,365,127	3,365,127	3,365,127	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(3,365,127)	(3,365,127)	(3,365,127)	(3,365,127)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(2,046,031,879)	(2,046,031,879)	189,831,877	-	189,831,877	189,831,877	102,549,998

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(185,063,934)	(104,334,693)
รายการปรับปรุงกระทบกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(2,122,774)	849,610
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	165,445,770	74,562,917
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ	149,927,719	53,299,908
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ	351,044	1,433,029
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,773,546)	(13,293,111)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(187,667)	5,431,255
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(207,412,761)	92,265,239
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(36,467,045)	(5,745,640)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(334,847)	482,288
ค่าเสื่อมสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)	(2,540,693)	(1,014,168)
ค่าเสื่อมราคา	85,053,293	92,095,402
รายจ่ายตัดบัญชี	12,079,477	14,112,639
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	34,218,847	4,540,692
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(874,423)	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน	781,597	536,166
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(64,929)	(3,205,432)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,647,606	(5,210,131)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง	15,765	40,091
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	(46,527)	(332,398)
รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว	(507,037)	(196,112)
ดอกเบี้ยจ่าย	77,646,253	27,000,983
ดอกเบี้ยรับ	(38,455)	(12,196)
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบขอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	268,796,667	337,641,031
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	83,732,733	233,306,338

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	1,039,459
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	37,411	23,451
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	2,637,505	9,389,151
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6,156,344)	(10,057,963)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(3,481,428)	394,098
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	145,695,975	383,857,672
เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(136,683,720)	(649,918,490)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(50,000,000)	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(20,706,272)	(22,545,147)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(61,694,017)	(288,605,965)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	18,557,288	(54,905,529)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,461,533	56,367,062
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	20,018,821	1,461,533
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
ประกอบด้วย:		
เงินสดในมือ	60,426	80,843
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	3,832,541	892,895
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	16,114,767	476,800
เงินฝากประจำ	11,087	10,995
	20,018,821	1,461,533

บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 882/2526 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000386 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มมหากิจศิริ บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

ก) สำนักงานและโรงงาน : 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต. บางโหลง อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
ข) โรงงาน : 327 หมู่ 8 ต. มาบข่า อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง

1.2 การดำเนินงานต่อเนื่อง

บริษัทมีผลขาดทุนติดต่อกัน โดยปี 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 185.06 ล้านบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 188.43 ล้านบาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,046.03 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ อีกทั้งตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษัทหยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไปและปรับลดจำนวนพนักงานโดยเลิกจ้างจำนวน 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งมีมูลหนี้คงเหลือ จำนวน 30.40 ล้านบาทที่ถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้รายหนึ่ง (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22.3.3)

อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 และบริษัทมีแผนการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทมีแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินลดภาระดอกเบี้ยจ่าย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงาน ตามแผนงานที่ประเมินในช่วง 12 เดือนถัดไป นับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการค้ำของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทคาดว่า จะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์บริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.03 ล้านบาท และหนี้สินบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.03 ล้านบาท

2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้

- ที่ดินในราคาที่ตีใหม่

2.4 สตงเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปิดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบต่อสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติ โดยสม่ำเสมอ สำหรับงบการเงินในรอบระยะเวลาที่รายงาน บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สำคัญดังนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง ในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจำ)

3.2 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในแต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านำคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้านำคงเหลือตามเกณฑ์ ดังนี้

สินค้านำสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	ตามต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถ่วงเฉลี่ย
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน	ตามราคาค้นทุนวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนของสินค้านำคงเหลือที่ซื้อประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้น

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงิน บันทึกตามวิธีราคาทุนเดิม (Cost Method) และปรับด้วยค่าเพื่อการด้อยค่าเมื่อมูลค่าของเงินลงทุนลดลงถาวร

เงินลงทุนในบริษัทอื่น เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุน และปรับด้วยค่าเพื่อการด้อยค่าเมื่อมูลค่าของเงินลงทุนลดลงถาวร

3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่เริ่มแรกของรายการที่ดินบันทึกบัญชีตามราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์บันทึกตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เลือกที่จะแสดงมูลค่าของที่ดินในราคาประเมิน (ราคาที่ตีใหม่) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

การประเมินราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่มีกฎหมายรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายประเมินราคาสินทรัพย์ทุกๆ สาม (3) ถึงห้า (5) ปี หรือเมื่อราคายุติธรรมของสินทรัพย์แตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสำคัญ

ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ หากสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินและเคยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วเสียก่อน และหากเป็นกรณีที่มีมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการประเมินจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับมูลค่าที่ลดลง เฉพาะจำนวนที่มากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อน ในกรณีที่มีการจำหน่าย

สินทรัพย์ที่เคยประเมินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วจะโอนไปยังกำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	30-50	ปี
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ	5-20	ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5-10	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี
สินทรัพย์อื่นๆ	5	ปี

3.6 ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกันขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องกับด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมี การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

3.9 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์

ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออดีดและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.10 การรับรู้รายได้และต้นทุนขาย

การรับรู้รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่ออำนาจควบคุมของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญได้ถูกโอนไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่มีกรรับรู้รายได้หากมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.11 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีตการประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนำสิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภาษีเงินได้นี้ประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี ต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะชำระหนี้สินและสิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสิ้นทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น คำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออก จำหน่าย แก่บุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สิ้นทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานการ บัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

3.14 การประมาณการและการใช้วิจารณญาณ

การประมาณการในการจัดทำงบการเงินให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ ดุลยพินิจการประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ รายได้ ค่าใช้จ่าย สิ้นทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ้นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด	37,965	37,965
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(37,965)	(37,965)
สุทธิ	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	30,000	80,000
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	-	13
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้น		
ยอดยกมา	80,000	80,000
กู้เพิ่มในระหว่างปี	-	-
จ่ายชำระในระหว่างปี	50,000	-
ยอดคงเหลือ	30,000	80,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 30 ล้านบาท และ 80 ล้านบาทตามลำดับ ไม่มีหลักประกัน โดยมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

	(หน่วย : พันบาท)	
	2562	2561
ดอกเบี้ยจ่าย		
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	4,002	4,896
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	34,936	41,328
ผลประโยชน์ระยะยาว	9,690	1,837
รวม	44,626	43,165

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกแสดงดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2562	2561
แสดงอยู่ในต้นทุนขาย	5,544	5,173
แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	39,082	37,992
รวม	44,626	43,165

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
- ลูกหนี้การค้า	1,361,969	160,569,314
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4,259,072	10,483,720
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>5,621,041</u>	<u>171,053,034</u>

บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>ลูกหนี้การค้าในประเทศ</u>		
ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ	272,927	78,003,852
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้		
ไม่เกิน 3 เดือน	762,668	37,265,677
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน	-	-
มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป	-	-
รวม	<u>1,035,595</u>	<u>115,269,529</u>
<u>ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ</u>		
ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ	37,436	20,123,626
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้		
ไม่เกิน 3 เดือน	213,600	6,492,036
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน	-	-
มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป	31	-
รวม	<u>251,067</u>	<u>26,615,662</u>
ตัวเงินรับ	75,307	18,684,123
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	<u>1,361,969</u>	<u>160,569,314</u>

บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินค้าสำเร็จรูป	310,531	73,727,832
งานระหว่างทำ	-	6,262,964
วัตถุดิบ	3,950,364	57,651,703
บรรจุภัณฑ์	707,676	4,179,719
วัตถุดิบระหว่างทาง	-	13,074,073
รวม	4,968,571	154,896,291
หัก สำรองค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย/เสียหาย	(1,249,828)	(3,790,171)
สุทธิ	3,718,743	151,106,120

ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย/เสียหายมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมาต้นปี	3,790,171	4,800,356
เพิ่มขึ้น	-	-
ลดลง	(2,540,343)	(1,010,185)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	1,249,828	3,790,171

บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

7. เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน	45,593,886	45,593,886
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(45,593,886)	(45,593,886)
สุทธิ	-	-

เกิดจากความต้องการที่จะขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จึงได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น โดยเบื้องต้นได้ทรงแจ้งซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับก่อสร้างโรงงาน แต่ยังไม่ทันที่จะก่อสร้างโรงงาน ได้เกิดข้อพิพาท จึงได้มีการเจรจาและฟ้องร้องขอเงินคืนอันเนื่องจากการผิดสัญญาลงทุน บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนเงินทดรองจ่ายนี้แล้ว

ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างสำนักกฎหมายใหม่ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น แทนสำนักกฎหมายเดิม เพื่อติดตามความคืบหน้า จึงได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าการร่วมลงทุนข้างต้นได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว และเงินทดรองจ่ายดังกล่าวได้นับเป็นการชำระค่าหุ้นแล้วนำไปซื้อที่ดินในนามนิติบุคคลที่ร่วมลงทุนนี้ แต่ปัจจุบันนิติบุคคลร่วมลงทุนนี้ศาลท้องถิ่นก็ได้ตัดสินให้เป็นบริษัทล้มละลายไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ผูกพันกับทรัพย์สินเด็ดขาด – สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเทศที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	(ล้านบาท)		(ร้อยละ)		(ล้านบาท)	
			ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		วิธีราคาทุน	
			31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท ไทยคอปเปอร์อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผลิตทองแดงบริสุทธิ์	8,010	8,010	18.96	18.96	1,518.98	1,518.98
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน							(1,518.98)	(1,518.98)
สุทธิ							-	-

บริษัท ไทยคอปเปอร์อินคัสตรี จำกัด (มหาชน) – TCI

บริษัทหยุดการคำนวณส่วนได้เสียในขาดทุนของบริษัท ไทยคอปเปอร์อินคัสตรี จำกัด (มหาชน) - TCI เนื่องจากบริษัทร่วมดังกล่าวมีปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงานออกเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่าที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีราคาทุน บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวน (1,519 ล้านบาท)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาด และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัทร่วมดังกล่าวล้มละลาย

ข้อมูลทางการเงินของ TCI ที่จัดทำล่าสุดที่สำคัญที่ส่งกระทรวงพาณิชย์ มีดังนี้

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย : ล้านบาท)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
	“ตรวจสอบแล้ว”
สินทรัพย์รวม*	23,937
หนี้สินรวม	20,684
ส่วนของผู้ถือหุ้น*	3,253

*หากมีการปรับปรุงมูลค่าประเมินทรัพย์สินใหม่ ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2550 สินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงประมาณ 12,530 ล้านบาท

จนถึงปัจจุบัน TCI ยังไม่ได้มีการดำเนินพาณิชย์กิจครั้งใหม่ และบริษัทดังกล่าวยังมิได้มีการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินตั้งแต่ปี 2552และยังมิได้รับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของปี 2551 อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทคาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบ เนื่องจากมูลค่าของเงินลงทุนเป็นศูนย์

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียมียอดคงเหลือในบัญชีสุทธิเท่ากับศูนย์ และงบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายการและจำนวนเงินเช่นเดียวกับงบการเงินในงวดบัญชีเดียวกัน

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ

ประกอบด้วย

บริษัท	ประเทศ ที่ตั้ง	ประเภท ธุรกิจ	ทุนชำระ แล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		มูลค่าเงินลงทุน (หน่วย : พันบาท)	
				ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
				ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด		ผลิตฟิล์ม	112 ล้าน				
(ประเทศบังคลาเทศเงินสกุล TAKA)	บังคลาเทศ	บรรจุภัณฑ์	TAKA	53.57	53.57	37,487	37,487
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน						(37,487)	(37,487)
สุทธิ						-	-

10. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน-ในราคาประเมิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานได้มีการประเมินราคาใหม่ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท เค.เค. แวกูเอชั่น จำกัด) เพื่อทราบมูลค่าตลาด (Market Approach) ตามรายงานฉบับลงวันที่ 6, 11 มกราคม 2559 โดยประเมินวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

11. อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน-สุทธิ

ประกอบด้วย

(หน่วย: บาท)

	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ และ เครื่องมือ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อะไหล่และ อุปกรณ์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	453,199,913	2,694,069,191	117,090,250	28,617,425	12,134,703	119,255,108	1,174,999	3,425,541,589
ซื้อเพิ่ม	-	-	87,425	284,420	-	5,784,499	-	6,156,344
จำหน่าย	-	-	(47,248)	-	(5,909,000)	-	-	(5,956,248)
รับโอน(โอนออก)	-	-	-	-	-	1,100,000	(1,100,000)	-
ตัดจำหน่าย	-	-	(606,204)	(555,225)	-	(11,011,897)	-	(12,173,326)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	453,199,913	2,694,069,191	116,524,223	28,346,620	6,225,703	115,127,710	74,999	3,413,568,359
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	(356,453,970)	(2,294,778,951)	(107,724,376)	(26,677,714)	(11,990,224)	(11,996,528)	-	(2,809,621,763)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(8,220,407)	(34,839,220)	(3,393,042)	(1,088,372)	(65,420)	(9,919,175)	-	(57,525,636)
จำหน่าย	-	-	47,248	-	5,908,998	-	-	5,956,246
ตัดจำหน่าย	-	-	601,103	553,888	-	11,002,567	-	12,157,558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	(364,674,377)	(2,329,618,171)	(110,469,067)	(27,212,198)	(6,146,646)	(10,913,136)	-	(2,849,033,595)

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ และ เครื่องมือ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อะไหล่และ อุปกรณ์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	(5,006,060)	-	(5,006,060)
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	-	-	-	(5,006,060)	-	(5,006,060)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	96,745,943	399,290,240	9,365,874	1,939,711	144,479	102,252,520	1,174,999	610,913,766
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	88,525,536	364,451,020	6,055,156	1,134,422	79,057	99,208,514	74,999	559,528,704
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ใงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	8,236,280	36,076,548	4,104,965	1,299,762	65,420	14,507,852	-	64,290,827
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	8,220,407	34,839,220	3,393,042	1,088,372	65,420	9,919,175	-	57,525,636

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงรวมเป็นต้นทุนขายจำนวน 16.86 ล้านบาท และ 29.66 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายขายและบริหารจำนวน 40.66 ล้านบาท และ 34.63 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาครบมูลค่าแล้วแต่ใช้งานอยู่โดยมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 124.32 ล้านบาท และ 110.71 ล้านบาท ตามลำดับ

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน-สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)		
	ที่ดิน	เครื่องจักรและอื่นๆ	รวม
ราคาทุน :-			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	74,005,000	1,063,277,905	1,137,282,905
รับโอน (โอนออก)	-	-	-
จำหน่าย	-	(199,400,372)	(199,400,372)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	74,005,000	863,877,533	937,882,533
ค่าเสื่อมราคาสะสม :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(794,148,702)	(794,148,702)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีรับโอน (โอนออก)	-	(27,527,657)	(27,527,657)
จำหน่าย	-	195,115,266	195,115,266
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(626,561,093)	(626,561,093)
ค่าเผื่อการด้อยค่า :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	(35,055,000)	(37,559,801)	(72,614,801)
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง	-	46,527	46,527
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	(35,055,000)	(37,513,274)	(72,568,274)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	38,950,000	231,569,402	270,519,402
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	38,950,000	199,803,166	238,753,166
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	27,804,575	27,804,575
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	27,527,657	27,527,657

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานราคาทุน 74 ล้านบาท และ 863.88 ล้านบาท ตามลำดับ ได้มีการประเมินราคาใหม่ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระ (บริษัท เค. เค. แวลูเอชัน จำกัด และ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด ตามลำดับ) ตามรายงานลงวันที่ 6 มกราคม 2559 (สำหรับที่ดิน) และวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำหรับเครื่องจักร) โดยประเมินวันที่ 28 ธันวาคม 2558 (สำหรับที่ดิน) และวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (สำหรับเครื่องจักร) ตามวิธีประเมินมูลค่าตลาด และมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ ตามลำดับ และมีค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและเครื่องจักรดังกล่าว จำนวน 35.06 ล้านบาท และ 37.51 ล้านบาท ตามลำดับ

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	25,528,398	10,806,633
เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก	-	10,898,000
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีท	190,297,905	157,228,419
หนี้สินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,019,487	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	59,329,243	226,907,427
รวม	276,175,033	405,840,479

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารภายในประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	(หน่วย : ล้านบาท)			
	ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
เงินบาท	585	2 - MOR+1.5	885	2 - MOR+1.5

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวได้พิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันการจ่ายชำระหนี้สำหรับเงินกู้ที่ครบกำหนด และให้ปรับลดภาระวงเงินสินเชื่อดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

14.หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	660,225,388	520,528,201
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(369,697,304)
ส่วนที่เข้าเงื่อนไขผิคนัดชำระ	(660,225,388)	-
สุทธิ	-	150,830,897

14.1 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ MOR+1.5% เป็น MLR
2. บริษัทตกลงชำระเงินต้นจำนวน 278.86 ล้านบาท ให้กับธนาคารภายในระยะเวลา 84 เดือน โดยเริ่มชำระงวดแรกเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2569
3. ธนาคารจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 1.64 ล้านบาท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว

14.2 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทได้ขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นภายใต้เงื่อนไขการจ่ายชำระดังกล่าวที่ครบกำหนดการจ่ายชำระในระหว่างงวด โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นดังนี้

วงเงินกู้ยืมระยะยาว

1. ลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 18 เป็น MLR
2. บริษัทตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 110.72 ล้านบาท ให้ธนาคารภายในระยะเวลา 18 เดือน เป็น 6 งวดสำหรับเงินต้นและ เป็น 18 งวดสำหรับดอกเบี้ย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
3. ธนาคารจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 22.77 ล้านบาท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วงเงินกู้ยืมระยะสั้น

1. ลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 18 เป็น อัตราปกติตามสัญญา
2. บริษัทตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 948.69 ล้านบาท ให้ธนาคารดังนี้
 - 2.1 ชำระหนี้เงินต้นภายในระยะเวลา 42 เดือน (เดิม 24 เดือน) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2564
 - 2.2 ชำระดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 54 เดือน (เดิม 36 เดือน) (ปลอดการชำระ 12 เดือน) โดยเริ่มชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565
3. ธนาคารจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 116.57 ล้านบาท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาหากบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา บริษัทได้ประมาณการจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาต่ำกว่ามูลค่าหนี้ตามบัญชี ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 56.45 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่รับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จนกว่าจะปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจนลุล่วง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมดังกล่าวรวมทั้งวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 14 ค้ำประกันด้วย

- ก) ที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่าตามบัญชีรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำนวน 877.99 ล้านบาท และจำนวน 938.32 ล้านบาท ตามลำดับ
- ข) อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ซื้อมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่จำนองเดิมถือเป็นทรัพย์สินร่วมจำนอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนประกอบของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย	526,764	1,387,949
อาคารและอุปกรณ์	99,145,577	100,407,166
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	47,457,969	47,457,969
รวม	<u>147,130,310</u>	<u>149,253,084</u>

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)				
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		(กำไร) หรือ ขาดทุน	กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย	1,388	(861)	-	-	527
อาคารและอุปกรณ์	100,407	(1,262)	-	-	99,145
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	47,458	-	-	-	47,458
รวม	<u>149,253</u>	<u>(2,123)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>147,130</u>

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)

	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	(กำไร) หรือ ขาดทุน	กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย	1,552	(164)	-	-	1,388
อาคารและอุปกรณ์	99,393	1,014	-	-	100,407
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	47,458	-	-	-	47,458
รวม	148,403	850	-	-	149,253

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 535.29 ล้านบาท และ 561.88 ล้านบาทตามลำดับ โดยบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีมามากได้ รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สำรองการด้อยค่าเงินลงทุน	328,405,463	328,405,463
สำรองการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	15,514,867	15,524,172
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,610,307	5,561,805
สำรองการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นๆ	736,541	1,244,680
ยอดขาดทุนยกไป	185,021,993	211,141,995
รวม	535,289,171	561,878,115

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2562 - 2567 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ปัจจุบัน บริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมา

บริษัท ไทยไฟลิ่งอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

16. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ผู้ถือหุ้นชาวอุษาระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัท ได้ตั้งหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี	27,809,027	29,013,975
<u>บวก</u> จำนวนที่รับรู้	14,535,368	4,540,692
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3,365,127	-
ขาดทุนจากการจ่ายชำระเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน	19,683,480	-
<u>หัก</u> หนี้สินลดลงจากการชำระ (โอนกลับ) เงินรางวัลพนักงาน	(36,467,045)	(5,745,640)
	(874,423)	-
ผลประโยชน์พนักงานปลายปี	28,051,534	27,809,027
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	28,051,534	27,809,027

ตารางผลประโยชน์พนักงานที่แสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</u>		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	3,483,252	3,855,618
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	686,691	685,074
ต้นทุนบริการในอดีต	10,365,425	-
รวม	14,535,368	4,540,692
<u>จำนวนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,365,127	-

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	1.59	2.49
อัตรการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	2	2
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	60

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	กรณีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	กรณีอัตราลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(2,494,982)	2,854,188
อัตรการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	2,953,518	(2,623,401)
อัตรการหมุนเวียนพนักงาน	(2,607,115)	724,963

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่น ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)
ภายใน 1 ปี	-
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	11,683,404
เกินกว่า 5 ปี	79,705,489

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน นั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยบริษัทได้รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว เป็นจำนวน 10.37 ล้านบาท

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

17. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	13,581,022	176,274
ดอกเบี้ยรับ	38,455	12,196
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	5,210,131
รายได้จากการขายวัตถุดิบ	1,894,673	17,215,610
รายได้อื่น	12,556,275	19,733,561
รวม	28,070,425	42,347,772

18. ภาษีเงินได้

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-
ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชี		
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	2,122,774	(849,610)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2,122,774	(849,610)

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

19. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	2562	2561
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	(185)	(104)

จำนวนหุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)

	(หน่วย : ล้านหุ้น)	
	2562	2561
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ 1 มกราคม	2,047	2,047
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายระหว่างปี	-	-
จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวดตามวิธี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ขั้นพื้นฐาน)	2,047	2,047
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (บาท)	(0.090)	(0.051)

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

20. การเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริษัทผลิตและจำหน่ายฟิล์ม แต่ดำเนินธุรกิจในหลายเขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และอื่นๆ ยอดขายฟิล์มแยกตามภูมิศาสตร์

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	2562	2561
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	605	1,110
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ		
ทวีปเอเชีย	167	231
ทวีปยุโรป	23	40
ทวีปอเมริกา	7	19
อื่น ๆ	132	167
รวมรายได้จากการขาย	934	1,567

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	163,021,194	171,159,637
ค่าเสื่อมราคา	85,053,293	92,095,402
ค่าตัดจำหน่าย	12,079,477	14,112,639
ค่าใช้จ่ายโรงงานหยุดการผลิต	83,909,180	64,943,589
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	636,078,359	1,247,708,751
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	77,139,922	16,388,936
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง	15,765	40,091
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,647,606	-
ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน	781,597	536,166

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

22. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

22.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารต่อกรมศุลกากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เป็นจำนวนเงินประมาณ 2.59 ล้านบาท

22.2 เลตเตอร์ออฟเครดิต, หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีท และตัวสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมาณ 80.64 ล้านบาท

22.3 บริษัทมีคดีความดังต่อไปนี้

22.3.1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทถูกธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศาลแพ่งตามสัญญา จำนำหุ้นที่ออกให้ค้ำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศาลได้พิพากษายกฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โจทก์ยื่นอุทธรณ์และบริษัทยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งศาลมีคำสั่งรับเป็นคำแก้อุทธรณ์ และคำสั่งศาลในการขอทุเลาการบังคับคดีกับธนาคาร ต่อมาศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษากลับโดยเห็นว่าสัญญา จำนำยังไม่ระงับสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดชอบเพียงเท่าที่บังคับหุ้นที่จำนำได้แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้เป็นว่า ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 ต้องไม่เกินไปกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 จนกว่า จะบังคับจำนำเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

22.3.2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทถูกธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตามสัญญาจำนำหุ้นฉบับ เดียวกันกับคดี (22.3.1) กับศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาให้บริษัทร่วมรับผิดชอบเป็นเงิน 902.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 600 ล้านบาท นับถัด จากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า “ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง ก็ไม่ได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบไปกว่าทรัพย์สินจำนำ” ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ จึงได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และทั้ง โจทก์และบริษัทไม่ได้ฎีกาในคดีดังกล่าว จึงถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยคดีข้างต้น บริษัทเป็นจำเลยตามสัญญาจำหน่ายหุ้นวงเงิน 600 ล้านบาท ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่า เมื่อศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับประเด็นของบริษัท จำเลยที่ 3 โดยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำหน่ายแก่โจทก์ตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาเท่านั้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และไม่ต้องรับผิดชอบเกินไปกว่าทรัพย์สินจำนำอันหมายความว่าหากโจทก์จะบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลก็สามารถบังคับตามสัญญาจำหน่ายที่จำนำไว้แต่ไม่อาจบังคับเอาทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทได้ ซึ่งหุ้นที่จำนำปัจจุบัน ไม่มีมูลค่าอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้บริษัทต้องรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

22.3.3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้รับหมายศาลว่าถูกเจ้าหนี้รายหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยกับศาลล้มละลายกลาง โดยเจ้าหนี้อ้างว่า บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวน 83.91 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัทและเจ้าหนี้รายดังกล่าวได้ตกลงการชำระหนี้กันได้เป็นจำนวน 61.40 ล้านบาท โดยจ่ายชำระ ณ วันเดียวกัน จำนวน 31 ล้านบาท และจำนวนเงินคงเหลือจะจ่ายชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตกลงกัน หากไม่เป็นไปตามที่ตกลงเจ้าหนี้อาจมีสิทธิยึดคอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ของต้นเงินที่ค้างชำระ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ได้มีการยื่นขอถอนฟ้องคดี และศาลได้มีการพิจารณาคดีให้เจ้าหนี้ออนฟ้องคดีดังกล่าว โดยคดีความดังกล่าว ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าในวันพิจารณาคดี บริษัทและเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้ เงินไขของการจ่ายชำระหนี้ ผลในทางคดีจึงปรากฏได้ว่า เจ้าหนี้ตกลงในข้อตกลงดังกล่าว และได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาล ศาลมีคำสั่งอนุญาตและมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว บริษัทจึงไม่มีภาระผูกพันเกินกว่าหนี้ที่ได้ตกลงกัน

23. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย ดังนั้นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จึงไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัท ไทยฟิล์มอินดิสตรี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,087	10,995	16,114,767	476,800	3,892,967	973,738	20,018,821	1,461,533	0.375 – 1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	5,621,041	171,053,034	5,621,041	171,053,034	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	2,633,816	6,939,746	2,633,816	6,939,746	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	279,367	873,298	279,367	873,298	-
รวม	11,087	10,995	16,114,767	476,800	12,427,191	179,839,816	28,553,045	180,327,611	
หนี้สินทางการเงิน									
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	276,175,033	405,840,479	-	-	276,175,033	405,840,479	2.00 – 8.62 %
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	113,938,245	265,989,744	113,938,245	265,989,744	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	30,000,000	80,000,000	-	-	30,000,000	80,000,000	5.87 - 6.12 %
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ	-	-	660,225,388	520,528,201	-	-	660,225,388	520,528,201	4.10 - 8.62%
ผลประโยชน์พนักงาน	28,051,534	27,809,027	-	-	-	-	28,051,534	27,809,027	1.59 - 2.49 %
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	776,613	1,111,462	776,613	1,111,462	-
รวม	28,051,534	27,809,027	966,400,421	1,006,368,680	114,714,858	267,101,206	1,109,166,813	1,301,278,913	

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบ เนื่องจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

		(หน่วย : พัน)	
สกุลเงิน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์	เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	-	700
	เงินยูโร	-	46
	เงินปอนด์	-	15
หนี้สิน	เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	88	10,701
	เงินยูโร	-	6
	เงินเยน	14	14

-ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัทอย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของ บริษัทประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้

มูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า วัดประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่บันทึกไว้ในบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่บันทึกไว้ในบัญชีเนื่องจาก ส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด

สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

		(หน่วย : ล้านบาท)	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน (ข้อมูลระดับ 2)		475	475

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 12.25:1 และ 4.99:1.00 ตามลำดับ

25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563